
 

 

136. löggjafarþing 2008�2009.
Þskj. 382  �  251. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um verð á áfengi.

Frá Kristni H. Gunnarssyni.

1. Hver hefur verið þróun áfengisgjalds frá árinu 1995, að nafnvirði og raungildi, á:
a. sterku víni,
b. léttvíni,
c. bjór?

2. Hver hefur verið hækkun vísitölu neysluverðs á sama tíma?
3. Hefur þróun áfengsgjalds endurspeglast í útsöluverði áfengis á sama tíma að teknu tilliti

til gengisþróunar?
4. Hver hefur hlutur áfengis verið í útgjöldum heimilanna frá 1995 og í vísitölu neyslu-

verðs, samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands?
5. Hefur verðþróun áfengis frá 1995 stuðlað að hækkun vísitölu neysluverðs eða lækkun?

Skriflegt svar óskast.


